

Số: 29 /CDN

Phú Yên, ngày 24 tháng 3 năm 2016

V/v vận động đóng góp ủng hộ Chương Trình  
“Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa”, trong đó có  
Xây dựng “Khu tưởng niệm nghĩa sỹ Hoàng Sa”

Với tình cảm trân trọng ghi nhận công ơn to lớn của những người con đất Việt đã đổ xương máu để bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc Việt Nam. Ghi nhận công ơn to lớn đó, chia sẻ nỗi đau của những người mẹ, người vợ, người con có người thân đã hy sinh bảo vệ Hoàng Sa và Trường Sa là việc làm rất cần thiết của cả cộng đồng và xã hội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã phát động chương trình “**Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa**” để tri ân các chiến sỹ đã ngã xuống vì Hoàng Sa và Trường Sa. Chương trình sẽ vận động toàn thể cán bộ, công nhân viên chức lao động đóng góp ủng hộ kinh phí để xây dựng đền tưởng niệm 64 chiến sỹ Hải quân nhân dân Việt Nam anh dũng hy sinh trong trận Gạc Ma (huyện đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa) và hỗ trợ cha, mẹ, vợ, con, thân nhân của những người lính hy sinh trong hai trận chiến Hoàng Sa và Trường Sa đang gặp khó khăn.

Hưởng ứng lời kêu gọi theo công văn số 29/LĐLĐ, ngày 27/01/2016 của Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Yên V/v vận động đóng góp ủng hộ Chương Trình “Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa”, trong đó có Xây dựng “Khu tưởng niệm nghĩa sỹ Hoàng Sa”, Ban Thường vụ Công đoàn Ngành Giáo dục tỉnh phát động đợt quyên góp, kêu gọi toàn thể đoàn viên, Nhà giáo, người lao động các đơn vị trực thuộc Sở trên tinh thần tự nguyện đóng góp để ủng hộ chương trình “**Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa**” trong đó có xây dựng “Khu tưởng niệm Nghĩa sỹ Hoàng Sa” cụ thể:

1. Đối với xây dựng Quỹ “Tấm lưới nghĩa tình Phú Yên”: Vận động ủng hộ trên tinh thần tự nguyện, tùy lòng hảo tâm.

2. Đối với ủng hộ chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa”, trong đó có xây dựng “Khu tưởng niệm Nghĩa sỹ Hoàng Sa”: vận động mỗi người ủng hộ: 20.000 đồng (Hai mươi nghìn đồng) như một hành động góp “Một viên đá” chung tay ủng hộ Chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa”, trong đó có xây dựng “Khu tưởng niệm Nghĩa sỹ Hoàng Sa”.

3. Các đơn vị triển khai vận động và nộp trực tiếp về Văn phòng Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh để tổng hợp nộp về Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Yên từ ngày ra thông báo cho đến trước ngày 20/5/2016.

Ban Thường vụ Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh xin chân thành cảm ơn tấm lòng tương trợ, sự đóng góp, ủng hộ của đoàn viên, Nhà giáo, người lao động trong việc thực hiện công tác xã hội này. /.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: CDN.

